

# Hải Dương: Nhiều đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

17:49 17/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 16/11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp tháng 11 (lần 5) để nghe và thảo luận cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành. Trong đó, có nội dung hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn.**



*UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp tháng 11 (lần 5) để nghe và thảo luận cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành*

Tại phiên họp, Sở Tài chính Hải Dương đã có báo cáo về một số nội dung như: Tờ trình ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung tờ trình của Sở Tài chính, người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức đóng bảo hiểm y tế đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ). Người khuyết tật nhẹ, có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh.

Cũng theo tờ trình của Sở Tài chính Hải Dương, hiện nay số người cao tuổi đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi đang được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế là 2.637 người. Sau khi tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế lên 100% thì dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm mỗi năm đối với các đối tượng này là 769 triệu đồng. Số người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh khoảng 4.942 người, dự kiến kinh phí hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế là hơn 4,8 tỷ đồng. Như vậy tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh là hơn 5,5 tỷ đồng/năm.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cơ bản nhất trí đối với các nội dung do Sở Tài chính báo cáo. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi và người khuyết tật nhẹ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp rà soát, hoàn thiện nội dung tờ trình, chỉnh sửa câu từ cho phù hợp để khi triển khai thực hiện được thuận lợi; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Đồng thời, UBND Hải Dương thống nhất chủ trương hỗ trợ một lần là 5.000.000 đồng/người đối với các đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp trợ giúp xã hội. Đối với các đảng viên đã được tặng huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên đang sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp trợ giúp xã hội và chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, tại phiên họp, Sở Tài chính Hải Dương cũng báo cáo Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hằng năm cho các đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, đảng viên được tặng huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hằng năm cho các đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hải Dương thống nhất nguyên tắc thực hiện theo từng nhóm đối tượng chức danh, chức vụ, đối tượng sẽ có từng mức chi khác nhau. Cụ thể, khi triển khai thực hiện Nghị quyết này, kinh phí thực hiện chế độ này do ngân sách tỉnh bố trí và tiếp tục điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với hiệu quả thực hiện các chính sách, số lượng đối tượng trên thực tế trong những năm tiếp theo.

**Bảo My**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/hai-duong-nhieu-doi-tuong-duoc-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te>